

ประจำวันที่ 4-11 มิถุนายน 2557

'ประยุทธ์'นั่งนบช.ดูแลข้าว

การแก้ปัญหาข้าวทั้งในด้านราคาและการจัดการผลผลิตฤดูกาลใหม่ ภายหลังจากจํานำข้าวตามนโยบายรัฐบาลชุดที่ผ่านมาสิ้นสุดลง ยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีข้อเสนอหลากหลายแนวทาง แต่ต้องใช้งบในการอุดหนุนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกทั้งหมด ต้องเข้าสู่การตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคสช. ภายหลังจากตัดสินใจลงมามั่นคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวด้วยตัวเอง

แหล่งข่าวจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า คสช. จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบช.) ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการที่ดูแล ควบคุมและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้าว แทนคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในรัฐบาลชุดก่อน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ นบช. จะมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธาน และมี พล.อ.อ.ประจัน จันตอง รองหัวหน้า คสช. ฝ่ายเศรษฐกิจเป็นรองประธาน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นกรรมการ รวมทั้งมี หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการอีกหลายคน เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ในเบื้องต้นกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้าว รวมทั้งการระบายสินค้าข้าว กำหนดราคา ให้เป็นไปตามกลไกตลาด และเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศ

นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาช่วยให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาตรวจสอบโครงการรับจํานำข้าวในรัฐบาลที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น ปริมาณการรับจํานำข้าว วงเงินที่ใช้ในการรับจํานำข้าว ปริมาณการระบายข้าวที่แท้จริง เป็นต้น

นอกจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบสต็อกข้าว โดยการเข้าไปตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศ จะใช้กำลังพลในแต่ละกองทัพภาคสนับสนุน ซึ่งการตรวจสอบโครงการรับจํานำข้าวของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะเป็นคนละส่วน กับการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ดำเนินการตรวจสอบโครงการรับจํานำข้าวในประเด็นต่างๆ แล้ว

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ในการหารือแนวทางแก้ไขราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ที่ประชุมที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธานได้ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน โดยได้ศึกษาต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 2557 เฉลี่ยทั้งประเทศ แล้วพบว่า ต้นทุนรวมต่อเกวียนสูงถึงตันละ 10,831 บาท เมื่อแยกเป็นต้นทุนรวมต่อไร่ จะอยู่ที่ไร่ละ 4,787.10 บาท โดยผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ 402 กิโลกรัม ในจำนวนนี้ต้นทุนคงที่เฉลี่ยไร่ละ 797.30 บาท ต้นทุนผันแปรไร่ละ 3,989.75 บาท โดยต้นทุนต่อไร่ที่มีอัตราสูงสุดอยู่ที่ภาคกลาง คือ ไร่ละ 5,750 บาท รองลงมาคือภาคเหนือ ไร่ละ 4,966.37 บาท

นอกจากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงแล้ว ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่ชาวชาวนาทั่วประเทศประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน ต้องเผชิญคือ ชาวนาถึง 80% ต้องเช่าที่นา และส่วนใหญ่มีที่นาไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนปัญหาอื่นๆ แบ่งเป็นปัจจัยภายนอก ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงฤดูกาลผลิต การถูกกดราคา กฎหมายและโครงสร้างตลาดไม่เอื้อต่อชาวนารายย่อย ราคาจะต้องขึ้นกับกลไกตลาด และสภาพดินฟ้าอากาศ

ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ต้นทุนการผลิตสูง จากการซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และค่าเช่าที่นา เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขาดความรู้ ขาดทักษะการเกษตรสมัยใหม่ ไม่รู้เท่าทันกลไกตลาด

ข้อเสนอเพื่อการดูแลราคาข้าวของกระทรวงพาณิชย์ แบ่งเป็นข้อเสนอจากกรมการค้าภายใน แบ่งเป็นระยะสั้น ได้แก่ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นและนำข้าวในสต็อกเป็นหลักประกันเป้าหมาย 5 ล้านตัน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ของราคาข้าวเปลือก ให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 เช่นเดียวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 กำกับดูแลการจำหน่ายปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช ส่วนมาตรการระยะยาว สนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดี ตั้งกองทุนชาวนาจากภาษีหัก ณ จ่ายของผู้ส่งออก 0.75% เพื่อนำมาพัฒนาชาวนา

ส่วนข้อเสนอ ของกรมการค้าต่างประเทศ ระยะสั้น ชะลอการระบายข้าวในสต็อกในช่วงผลผลิตออกมาเพิ่มปริมาณการส่งออกในรูปแบบข้าวหนึ่งให้มากขึ้น ระยะกลาง เร่งรัดการส่งออกข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้น ขยายตลาดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำแผนด้านการตลาดโดยรวม ได้แก่ การกระจายความเสี่ยง โดยใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) แปรรูปสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพ ยกย่องราคา

ข้อเสนอผู้ส่งออกข้าว แบ่งเป็นระยะสั้น ดึงชีพพลาย ส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดู โดยเร่งรัดการส่งออก ผ่านการใช้ประวัติผู้ส่งออกและปริมาณส่งออกเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและให้การอุดหนุนช่วยเหลือในแบบขั้นบันได

ส่วนการจัดการสต็อกข้าวรัฐ คือให้เร่งระบายข้าวจากปี 2556/57 เพื่อลดการเสื่อมคุณภาพ, ควบคุมการรับ-จ่ายข้าวในสต็อกให้รัดกุม, การขายข้าวจู่โจมกับจีนให้ผู้ส่งออกเข้าประมูลด้วย ช่วยกระตุ้นให้มีการซื้อข้าวจากเกษตรกร

ข้อเสนอโรงสีข้าว คือ กำหนดราคาข้าวเปลือกขั้นต่ำ หากราคาซื้อขายตลาดปกติมีราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ (ต้นทุนชาวนา+กำไร) ให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง สนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยรัฐบาลช่วยเหลือเป็นเงินสดและให้ชาวนานำใบเสร็จรับเงินมาแสดงส่วนลดกับ ธ.ก.ส.

ข้อเสนอชาวนา ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ คือ ขอให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคา ที่เกษตรกรอยู่ได้ ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 16,000 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,000-10,000 บาท หรือ ตันละ 12,000 บาท เพราะต้นทุนการผลิตสูง ไร่ละ 5,000-7,000 บาท ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ตันละ 15,000-30,000 บาท ตามต้นทุนจริง เฉพาะชาวนาที่มีพื้นที่ไม่เกิน 20-30 ไร่

นอกจากนี้ ยังขอให้รัฐบาลแทรกแซงในราคาที่เหมาะสม หรือชดเชยส่วนต่างระหว่างราคากับตลาดกับราคาเป้าหมายที่กำหนด และขอให้คงการจำนำที่ยั่งยืนเพื่อชะลอการจำหน่ายและเป็นประเพณี เสริมสภาพคล่องเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกจำหน่าย

ข้อเสนอนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ระยะสั้น ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นชุมชนเข้มแข็ง ผลิตข้าวเฉพาะท้องถิ่น ระยะกลาง ลดต้นทุน ปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และให้ผลผลิตต่อไร่สูง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ระยะยาว จัดทำระบบชลประทานและจัดโซนนิ่ง กรณีห้ามเกษตรกรเพาะปลูกให้รัฐบาลชดเชย เมื่อปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ปฎิรูปที่ดิน เก็บภาษีที่ดิน ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คลังใช้เวลา 6 ปีเคลียร์หนี้จำนำ 5 แสนล้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ประเมินภาระผลขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในช่วง 5 ฤดูกาลผลิต พบว่าสร้างภาระหนี้ถึง 5 แสนล้านบาท จะต้อง

ใช้เวลาการชำระหนี้อย่างน้อย 5-6 ปี ในจำนวนนี้ถือเป็นภาระต้องประมาณรายจ่ายที่ต้องจ่ายสำหรับดอกเบี้ยและเงินต้นในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

"ผลขาดทุนของโครงการจำหน่ายข้าว และภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนี้ รัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณในแต่ละปีเพื่อชำระ ขณะที่ในแต่ละปี รัฐบาลมีภาระต้องตั้งงบชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจากการกู้เงินไม่ถึงปีละสองแสนล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2557 ตั้งงบชำระหนี้เงินต้น 5.28 หมื่นล้านบาท และงบชำระดอกเบี้ย 1.33 แสนล้านบาท" แหล่งข่าว กล่าว

ทั้งนี้ โครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐบาลก่อนหน้านั้น ได้ใช้เงินกู้ไปแล้วรวม 7.3 แสนล้านบาท มีดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 3 % จะมีภาระดอกเบี้ยปีละประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และผลขาดทุนต้องตั้งงบประมาณชำระหนี้ในแต่ละปีด้วย

สำหรับผลขาดทุนของโครงการจำหน่ายข้าวก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ รวม 13 โครงการ มีภาระขาดทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนผลขาดทุนของโครงการรับจำหน่ายข้าวภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่นักวิชาการคาดว่า จะมีผลขาดทุนไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาท และอาจสูงถึง 5 แสนล้านบาท จากการรับจำหน่ายข้าวทุกเมล็ดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดกว่า 40 % รวม 5 ฤดูกาลผลิต

หากรัฐบาลระบายข้าวในสต็อกล่าช้า ภาระหนี้เงินกู้ของโครงการนี้ ก็จำเป็นต้องต่ออายุหนี้หรือ ROLL OVER ออกไป โดยในแต่ละปีจะมีภาระหนี้ของโครงการรับจำหน่ายที่จะต้อง ROLL OVER ออกไปราว 1.5 แสนล้านบาท

"การ ROLL OVER หนี้ก้อนนี้ออกไป ก็จะมาเบียดวงเงินที่กระทรวงการคลัง จะสามารถค้าประกันให้แก่รัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ มาตรา 28 ระบุว่า ในปีงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลัง จะค้าประกันได้ไม่เกิน 20 % ของงบประมาณรายจ่ายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม" แหล่งข่าว ระบุ

ปัจจุบัน ภาระการค้าประกันของกระทรวงการคลัง ยังอยู่ในระดับไม่ถึง 10 % ของงบประมาณรายจ่าย โดยในปีงบประมาณ 2557 อยู่ที่ 9.88 % ทำให้ยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรองรับการ ROLL OVER

ทั้งนี้ ปัจจุบัน หนี้สาธารณะของรัฐบาลอยู่ที่ 46.07% หรือประมาณ 5.550 ล้านล้านบาท สูงขึ้นกว่าช่วงปลายปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งอยู่ที่ 40.78% โดยภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่ มาจากโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล

ส่วนในการจัดหาเงินกู้มาชำระหนี้ค่าข้าวให้กับชาวนา ตามโครงการจำหน่ายข้าวรอบที่สอง วงเงิน 4 หมื่นล้านบาทนั้น กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือเชิญชวนสถาบันการเงินจำนวน 32 แห่ง เพื่อเข้าร่วมประมูลเงินกู้ในลักษณะ Term Loan อายุ 3 ปี เพื่อใช้ในโครงการจำหน่ายข้าวรอบที่สองวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท โดยกำหนดวงเงินขั้นต่ำในการประมูลที่ 2 พันล้านบาท เปิดประมูลวันที่ 12 มิ.ย.นี้ และ กำหนดการเบิกเงินกู้ทั้งหมดในวันที่ 19 มิ.ย.นี้

ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาเงินและค้าประกันให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)จำนวน 5 หมื่นล้านบาท ในลักษณะTerm Loan โดยธนาคารออมสินชนะการประมูลทั้งหมด ด้วยอัตราดอกเบี้ย BIBOR -0.1% หรือ 2.1792%

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

จี "คสช." ทวงคืนแชมป์ส่งออกข้าวเอกชนแต่งตั้งโปรโมชันลด-แลกชิงส่วนแบ่งตลาด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ผู้ส่งออกข้าวต้องการเสนอให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 20-30 ล้านบาท ในการจัดทำโปรโมชันส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ อาทิ การลด แลก แจก แถม ให้แก่ผู้นำเข้าข้าวหอมไทยในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะตลาด จีน ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐฯ เป็นต้น เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดของไทยคืนจากเพื่อนบ้าน เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ข้าวหอมจากเวียดนามและกัมพูชาได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดไทยไปจำนวนมากหลังจากที่ไทยมีโครงการรับจำหน่ายข้าว

“ในช่วงที่ผ่านมาไทยปล่อยให้ข้าวหอมจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งตลาด เพราะข้าวของไทยมีราคาสูงเกินไปประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหอมจากเพื่อนบ้านอยู่ที่ 600-700 เหรียญสหรัฐ ทำให้ลูกค้าในต่างประเทศจำเป็นต้องหันไปรับประทานข้าวหอมเพื่อนบ้านซึ่งก็ไม่ค่อยชอบ แต่เมื่อนานๆทำให้หลายคนติดใจข้าวหอมจากเพื่อนบ้านทันที แต่ก็ยังเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวหอมไทยอาจปรับลดลงมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้าน โดยข้าวหอมไทยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 950 เหรียญสหรัฐต่อตัน อาจลดลงมาในระดับ 850 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 520-550 เหรียญสหรัฐ และ ของกัมพูชาอยู่ที่ 700 เหรียญสหรัฐ”

นอกจากนี้ยังต้องการให้ ภาครัฐมีแนวทางในการส่งเสริมการลดต้นทุนของชาวนาในการปลูกข้าว โดยในระยะสั้นภาครัฐจำเป็นต้องหามาตรการในอุดหนุนเรื่องของราคาปุ๋ยและยาฆ่าหญ้า ส่วนระยะกลางและระยะยาวก็ควรหามาตรการจูงใจให้ชาวนามีการรวมแปลงที่นาจากปัจจุบันมีที่ดิน 10-20 ไร่ก็ให้รวมกันเป็น 100-200 ไร่ เหมือนกับประเทศเวียดนามซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าบริหารจัดการต่างๆ ได้ เพราะที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตชาวนาไทยจะสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม ดังนั้นไทยจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องของต้นทุน การพัฒนาวิจัยพันธุ์ข้าวและการศึกษาความต้องการข้าวของแต่ละตลาดในอนาคต หากสามารถดำเนินการได้พร้อมๆกันเชื่อว่าข้าวไทยสามารถหนีคู่แข่งได้โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกษมาคมชวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงมาก โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าดำเนินการ และ ค่าเช่าพื้นที่ จึงต้องการให้ คสช. ออกมาตรการในการควบคุมอัตราการค้าเช่านาตามพื้นที่ต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือไม่ให้เกษตรกรเอาเปรียบชาวนามากนัก เพราะที่ผ่านมาค่าเช่านาปรับเพิ่มแบบก้าวกระโดดจากปีละ 500 - 1,000 บาทต่อไร่ต่อปี มาเป็น 1,000 - 2,000 บาทต่อไร่ต่อการทำนา 1 รอบ ซึ่งเบื้องต้นชาวนาพอใจค่าเช่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อไร่ต่อ 1 รอบ

“ค่าเช่าพื้นที่คิดเป็นปีแต่จะมาปรับขึ้นในช่วงโครงการรับจำนำข้าว 15,000 บาทต่อตัน ทำให้เจ้าของที่ดินฉวยโอกาสในการเพิ่มค่าเช่าตามไปด้วย ซึ่งตอนนี้ที่เจอเยอะๆ ก็จะมี 1,000, 1,500 และ 2,000 บาทต่อไร่ต่อการทำนา 1 รอบ ซึ่งหากเช่าที่ 20 ไร่ก็ต้องเสียค่าเช่า 40,000 บาท แม้ปัจจุบันเจ้าของที่เริ่มมีการปรับลดค่าเช่าลงมาในระดับหนึ่งหลังจากไม่มีโครงการรับจำนำข้าวแต่ก็ยังเป็นอัตราที่สูงสำหรับชาวนา เพราะชาวนาก็ต้องเช่า หากไม่เช่าก็จะมีชาวนารายอื่นๆ มาเช่าแทน” นายวิเชียร กล่าว

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

พาณิชย์ขงเลิกจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมหารือในหัวข้อ "รับฟังความคิดเห็นการช่วยเหลือชาวนา" ที่ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า ราคาสินค้าเกษตรช่วงนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 300 บาทต่อตัน หรืออยู่ที่ประมาณตันละ 7,300 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดี ขณะที่สินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ ไม่มีปัญหาเรื่องราคาคงต่ำ เพราะตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น

สำหรับแนวทางการดูแลราคาข้าวที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ คสช. นั้น มั่นใจว่าแนวโน้มราคาข้าวน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการทำโครงการรับจำนำข้าวและโครงการประกันรายได้อย่างแน่นอน โดยอาจสนับสนุนหรือชดเชยปัจจัยการผลิตแทน

นายระวี รุ่งเรือง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตก กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือชาวนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การแก้ปัญหาให้กับชาวนาที่เพาะปลูกไปแล้วตั้งแต่ฤดูนาปรัง เมื่อเดือน ก.พ.2557 ซึ่งผลผลิตกำลังออก และจะสิ้นสุดเดือน ก.ย.นี้ โดยเสนอไปว่าให้ช่วยเหลือปัจจัยการผลิตที่ลงทุนไปแล้ว ในรูปของเงินอุดหนุน คิดเป็นไร่ละ 2,500 บาท

ส่วนเป็นต้นก็จะต้องอุดหนุนส่วนต่างที่ชาวนาผลิตไปแล้วตันละ 3,000 บาทจากราคาข้าวในตลาด 6,000 บาท หรือให้รัฐกำหนดตลาดเปิดตลาด แต่ควบคุมปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาดให้สมดุลกับผู้บริโภคทั้งภายใน ภายนอก ประเทศ เพราะข้าวสารที่ยังค้างสต็อกอยู่นั้น ถ้าไหลออกสู่ตลาดมากขึ้น ราคาข้าวเปลือกที่พ่อค้าจะนำไปแปรรูป จำหน่ายจะตกต่ำ เนื่องจากมีการแข่งขันกันระหว่างข้าวสารของรัฐบาลกับข้าวสารของพ่อค้า ทั้งนี้การเสนอตั้งกล่าว เพื่อลดเงินงบประมาณที่จะต้องชดเชยให้ชาวนา

ระยะที่ 2 การรวบรวมสำรวจศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มอาชีพ โรงสีชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศที่ไม่เติบโต และจัดตั้งกองทุนในการให้ยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวของแต่ละชุมชน รวมถึงจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรชุมชน รวบรวมผลผลิตแปรรูปในโรงสีชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาศูนย์ข้าวชุมชนประสบปัญหาการเงินทำให้ต้องนำเมล็ดพันธุ์ ข้าวไปขายให้ภาคเอกชน

ระยะที่ 3 คือสร้างกลไกตลาดข้าวและผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากความไม่ต่อเนื่อง ของนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยเหลือชาวนา เมื่อรัฐบาลเปลี่ยน นโยบายก็เปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ได้เสนอเรื่องสภา ชาวนา และแผนพัฒนาชาวนา คล้ายกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี หรือ 8 ปี และรัฐบาลที่เข้ามาบริหารจะต้อง ดำเนินการตามแผนพัฒนาชาวนาด้วย

ขณะที่ นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ยืนยันที่จะสนับสนุน โครงการรับจำนำข้าว และในที่ประชุมก็ได้เสนอให้มีการรับจำนำข้าวรอบใหม่ โดยให้ฟังเสียงของชาวนาเป็นหลัก หากมีความต้องการโครงการรับจำนำข้าว ก็ควรเปิดโครงการรอบใหม่ โดยอาจจะลดราคาจำนำข้าวเปลือกจากตันละ 15,000 บาท เหลือตันละ 12,000 บาท ซึ่งการจำนำข้าวจะต้องดูที่ชนิดของข้าวด้วย เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ ให้ จำนำที่ 16,000 บาท ข้าวเหนียวราคา 13,000 บาท ข้าวปทุมธานี 14,000 และข้าวขาว 12,000 บาทต่อตัน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

คสช.เช็คข้อมูลจำนำข้าว

ภายหลังที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ได้มีความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวอย่างสำคัญ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เมื่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เลขาธิการคณะที่ปรึกษา คสช. ได้เดินทางไปพบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอข้อมูลโครงการจำนำข้าว ขณะที่ ป.ป.ช.เองได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเชิงลึกในแง่ทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รวม 5 คน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เลขาธิการคณะที่ปรึกษา คสช.ได้เดินทางไปพบนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป.ป.ช., นายวิชา มหาคุณ และ นายประสาธ พงษ์ศิวกัญญ์ กรรมการ ป.ป.ช.เพื่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว และโครงการประกันราคาข้าว ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐบาลอภิสิทธิ์ ว่าเป็น ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่คสช.ได้เตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเข้าตรวจสอบสต็อก ข้าวทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการหารือระหว่างพล.อ.ดาว์พงษ์ กับประธานป.ป.ช.และคณะนั้น ใช้เวลานาน ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเป็นการหารือกันในทางลับ

ก่อนหน้านี้คสช.ได้มีคำสั่งให้บุคคลไปรายงานตัว โดยมีอย่างน้อย 2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าว คือ นายอภิชาติ จันทรสกุลพร อดีตประธานบริษัทสยามอินดิกา ที่ป.ป.ช. กล่าวหา มีส่วนร่วมในการกระทำความทุจริตขาย ข้าวรัฐต่อรัฐให้จีน นอกจากนี้ยังเรียกนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานกรรมการบริษัทเอเชีย โกลเดนท์ไทร์ เข้า รายงานตัวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ของคสช.ประจำวัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และ หัวหน้า คสช.ได้มอบหมายให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการทำงานในแต่ละส่วนงาน ซึ่งได้มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ

โดยในที่ประชุมได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารในทุกกองทัพภาค เตรียมกำลังพลให้พร้อม เพราะทันทีที่มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กชช. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าวต่างๆ เสร็จสิ้นงานต่อไปก็คือการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวทั่วประเทศทันที

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ว่า ป.ป.ช.มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าว จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 2.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ 3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ 4.นายยรรยง พวงราช อดีตรมช.พาณิชย์ และ 5.นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์

โดยมอบหมายให้นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการ และให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

ส่วนความเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของคนใกล้ชิดทั้ง 5 รัฐมนตรีนั้น รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า หากปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกัน ก็สามารถตรวจสอบได้

นายวรวิทย์ กล่าวด้วยว่า การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2557 และเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ซึ่งจะครบกำหนดวันยื่นบัญชีในวันที่ 5 มิ.ย.2557 และวันที่ 20 มิ.ย.2557 คาดว่าจะสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ประมาณต้นเดือนก.ค.นี้

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.เป็นวันสุดท้ายของการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พ.ค. แต่ปรากฏว่ามีรัฐมนตรี 5 คน ที่ยังไม่มายื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช.ได้แก่ 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง 4.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ 5.นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้สามารถยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินฯ ได้ภายในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.30 น. หากไม่ยื่นภายในวันที่ 5 มิ.ย.ก็ต้องมีหนังสือชี้แจงมายัง ป.ป.ช. ว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร และ ป.ป.ช.จะพิจารณาว่าเป็นเหตุผลที่สมควรหรือไม่ หรือมีความจงใจในการปกปิดบัญชีทรัพย์สินฯ หรือไม่

นายวรวิทย์ ยังกล่าวถึงกระแสข่าวในโซเชียลมีเดีย ที่เรียกร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ คสช.ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ดังนั้น ป.ป.ช.จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะพยานโครงการรับจำนำข้าว ได้เข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมประกอบสำนวนการดำเนินคดีอาญาต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ที่ปล่อยปลະละเลยให้มีการทุจริตในโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามที่มีอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาก่อนเวลาที่ป.ป.ช.นัดหมายกว่า 1 ชั่วโมง โดยหลีกเลี่ยงใช้ประตูทางเข้าด้านหลัง แทนด้านหน้าอาคารซึ่งเป็นทางเข้าออกตามปกติ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานนั้น ได้สิ้นสุดลงหลังจากที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ได้สิ้นสุดการเป็นรัฐบาล ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรออนโยบายจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า จะมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร

"ชัดเจนแล้วว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐบาลที่ได้แต่งตั้งมา ขณะนี้เรารอคอยความชัดเจนจาก คสช.ว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งผมเข้าใจว่า คสช.กำลังพิจารณาเรื่องนี้ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากไม่เร่งปิดบัญชี ภาระต้นทุนเงินกู้ก็จะเดินไปเรื่อยๆ"เขากล่าว

สำหรับการเข้าชี้แจงป.ช.ต่อกรณีการทุจริตในโครงการจำหน่ายข้าวนั้น เขากล่าวว่า ตนชี้แจงตามข้อมูลที่มี ซึ่งได้เข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่โครงการจำหน่ายข้าวใกล้สิ้นสุดลง จึงไม่ทราบรายละเอียดมากนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรังสรรค์ ถือเป็นพยานปากที่ 3 ที่ป.ช.มีมติให้ไต่สวนเพิ่มเติม และในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ป.ช.นัดไต่สวนพยานปากสุดท้าย คือ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เสนอแนะไปยัง คสช.ให้ยุติโครงการรับจำหน่ายข้าว เพราะหากยังคงโครงการนี้ต่อไป ปัญหาการทุจริตจะตามมาหลอกหลอน คสช.เหมือนเดิม เนื่องจากคสช.จะต้องมีโรงสี เซอร์เวเยอร์ โกดังเก็บข้าว และการระบายข้าว ซึ่งขั้นตอนต่างๆ อาจเกิดการทุจริตได้ เหมือนที่ผ่านมา

ดังนั้น ขอเสนอ 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการเยียวยาเฉพาะหน้า โดยจ่ายเป็นเงิน ในส่วนของค่าปุ๋ย ค่ายา ปัจจัยการผลิต ตามความเป็นจริง ซึ่งอาจคำนวณให้ 1,000-2,000 บาทต่อไร่ และ 2.นำโครงการประกันรายได้กลับมาใช้ เพราะเป็นโครงการที่สากลให้การยอมรับ ดังนั้นขอให้คสช.เร่งตัดสินใจ เพราะขณะนี้ข้าวราคาลงเต็ดร้อน

นอกจากนั้น คสช.จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้าวในโกดังที่หายไป ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ไม่ใช่ผู้ที่มาจากกระทรวงพาณิชย์ และทำการปิดโกดังข้าวของรัฐทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพ คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวเสนอคสช.ตั้งไรซ์บอร์ด จัดระบบข้าวไทยแบบยั่งยืน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯเตรียมเสนอกรอบการบริหารจัดการข้าวไทยอย่างเป็นระบบ ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) หากมีการเรียกทางสมาคมฯเข้าไปหารือ เพื่อจัดการให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม และอุตสาหกรรมข้าวไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะนำเสนอทั้งแผนมาตรการในระยะสั้น ทั้งการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลทั่วประเทศ, การระบายข้าวผ่านการประมูลอย่างเปิดเผย โปร่งใส, การดูแลข้าวเปลือกไม่ให้ราคาตกต่ำกระทบต่อตลาดข้าว โดยควรเน้นบริหารจัดการข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงตุลาคมนี้ และมาตรการระยะยาว คือการจัดตั้งคณะกรรมการข้าว (ไรซ์บอร์ด), การสนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมข้าวไทยสู่สากลอย่างสมบูรณ์ และการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร โดยการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน เพิ่มผลิตที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ยังมองว่าการที่มีการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลทั่วประเทศ แยกปริมาณ ชนิด คุณภาพ จะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการข้าวของประเทศอย่างมีระบบ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลข้าวยังมีความสับสน แต่ละฝ่ายมีข้อมูลไม่ตรงกัน และข้อมูลที่แท้จริงอาจไม่มีใครมีข้อมูลเลยก็เป็นได้ การตรวจสอบสต็อกข้าวจำเป็นต้องมีบุคคลที่ 3 เข้าร่วมตรวจสอบด้วย เช่น สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ขณะเดียวกันการตรวจสอบสต็อกข้าวจะช่วยให้การวางแผนระบายข้าวทำได้ง่ายขึ้น และหากมีการระบายข้าวอย่างโปร่งใส มีการจัดการบริหารจัดการข้าวเปลือกอย่างเหมาะสม อาจจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับขึ้นได้ถึงตันละ 8,000-9,000 บาท จากที่ปัจจุบันราคาไม่เกิน 7,500 บาทต่อตัน

“การระบายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้ประเทศจีนที่มีสัญญา 1 ล้านตัน ตอนนี้องค์กรทรวงพาณิชย์ได้ส่งมอบไปแล้วเพียง 1 แสนตัน ที่เหลืออีก 9 แสนตันต้องเร่งส่งมอบโดยเร็วที่สุด เพื่อผลักดันข้าวออกไป และที่สำคัญข้าวเก่าต้องค่อยๆ ระบายออก เพื่อเก็บไว้นานก็เสียหาย โดยมองว่าตอนนี้ข้าวในสต็อกรัฐที่น่าจะมีประมาณ 15-16 ล้านตัน ข้าวสารอาจต้องใช้เวลากว่า 3-5 ปี ในการระบายให้หมด”

สำหรับการจัดตั้งไรซ์บอร์ด ซึ่งในคณะกรรมการอาจประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าข้าวภายในประเทศ และผู้ส่งออก รวมถึงอาจมีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมด้วย เป็นต้น การให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียภาคเอกชนเข้ามามีสิทธิในการช่วยกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมกับตลาด ปฏิบัติได้จริง จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนให้กับข้าวของไทยได้

“นโยบายเรื่องข้าวมักถูกใช้เป็นเครื่องมือหาเสียง และถูกกำหนดโดยพรรคการเมือง ทำให้เมื่อนักการเมืองเปลี่ยนมือนโยบายก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วย สร้างความสับสนในระบบข้าวพอสสมควร แต่มองว่าการตั้งไรท์บอร์ดเพื่อกำหนดนโยบายให้รัฐบาลใดก็ตามเข้ามาบริหารจัดการข้าว เชื่อว่าจะทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อข้าวทั้งระบบเช่นที่ผ่านๆ มา และน่าจะเป็นผลดีต่อระบบข้าวไทยในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในช่วงที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ปริมาณ 3.93 ล้านตันข้าวสาร ตามด้วยอินเดีย 3.74 ล้านตันข้าวสาร และเวียดนาม 2.4 ล้านตันข้าวสาร ทำให้มองว่าทั้งปี 2557 ไทยอาจส่งออกข้าวได้ถึง 9 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเป้าหมายเดิมที่เคยคาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตันข้าวสารด้วย และหากไทยส่งออกข้าวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้ไทยกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้อีกครั้ง แต่ทั้งนี้ไทยก็ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ โดยราคาข้าวไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 390 เหรียญสหรัฐ ขณะที่อินเดียอยู่ที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเวียดนามอยู่ที่ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้น และเชื่อว่าไทยจะแข่งอินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ได้อีกครั้ง เพราะราคาข้าวไทยยังต่ำกว่าคู่แข่ง อย่างอินเดีย และเวียดนามอยู่พอสมควร ประกอบกับไทยยังมีการแย่งชิงตลาดข้าวจากอินเดียได้ อีกทั้งเงินมีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น อินเดียอาจทบทวนนโยบายส่งออกข้าว และสภาพอากาศของโลกยังมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ข้าวไทยมีแนวโน้มส่งออกได้มากขึ้น ในส่วนราคาข้าวไทยหลังจากนี้อาจปรับขึ้นได้บ้างเพียง 10-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน และมีโอกาสน้อยมากที่จะปรับสูงไปอีก 100-200 เหรียญสหรัฐต่อตัน

“กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่าปี 2557 อินเดียจะส่งออกข้าวได้ปริมาณ 10 ล้านตัน ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน และเวียดนามจะส่งออกข้าวได้ 6.5 ล้านตัน ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวตรงกับที่สมาคมฯ คาดไว้ว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,750 ล้านเหรียญฯ หรือ 150,000 ล้านบาท แต่ในส่วนของอินเดียนั้น อาจจะส่งออกได้น้อยกว่านั้น เพราะนโยบายความมั่นคงด้านอาหารฉบับใหม่ของอินเดียอาจทำให้อินเดียมีการทบทวนการส่งออกข้าว รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อินเดีย อาจต้องเผชิญ”

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รูปแบบของการตั้งไรท์บอร์ด นอกจากจะมีตัวแทนจากภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางแล้ว ก็ให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งอาจจะยุบคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ(กชช.) ไปเพราะไม่จำเป็นหากไม่มีโครงการรับจำนำข้าวแล้วให้มาเป็นกรรมการในชุดนี้แทน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปรับเป้าส่งออกข้าว 9 ล้านตันขยับขึ้นที่ 2

ภายหลังจากการควบคุมอำนาจของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปมประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ต้องเร่งแก้ไข คือ นโยบายจำนำข้าวในราคาสูงบิดเบือนกลไกตลาด ทำให้โครงสร้างตลาดข้าวไทยพังลง มีหลายภาคส่วนได้พยายามนำเสนอความเห็นไปยังคสช. เพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมยื่นข้อเสนอต่อคสช. ในการบริหารจัดการข้าวไทย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมและอุตสาหกรรมข้าวไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมาตรการระยะยาวเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการข้าวภาคเอกชน (Rice Board) ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร ผู้ประกอบการโรงสีข้าว และผู้ส่งออก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนี้ สามารถกำหนดนโยบายได้ ลดผลกระทบที่เกิดจากการใช้นโยบายการเมือง มากำหนดทิศทางอุตสาหกรรมข้าวของไทย

ทั้งนี้ ในส่วนของ คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) ไม่น่าจะสามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ เพราะมีแต่ภาครัฐเป็นกรรมการและสามารถควบคุมได้ด้วยภาคการเมือง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดคณะกรรมการ จะต้องมาหารือถึงความเหมาะสม ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง แต่ให้เน้นหลักการคือความเสมอภาค ในการแสดงความเห็นการกำหนดทิศทางสินค้าข้าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ถูกขับเคลื่อนอย่างไร้แผนที่เหมาะสม จนสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ ในทุกขั้นตอนทั้งต้นน้ำ คือ ขาวนา กลางน้ำ โรงสีและปลายน้ำคือผู้ส่งออก

นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้อุตสาหกรรมข้าวไทยกลับสู่กลไกตลาดอย่างสมบูรณ์ ปลอดภัยพินทางการเมือง และส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ได้

นายเจริญ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการระยะสั้น เพื่อดูแลราคาข้าวให้สูงขึ้นจากในปัจจุบันที่พบว่าตกต่ำลง โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยตันละ 7,500 บาทเท่านั้น โดยรัฐบาลควรตรวจสต็อกข้าวทั่วประเทศ เพื่อแยกปริมาณ ชนิด คุณภาพ สำหรับใช้เป็นข้อมูลการวางแผนระยะยาวต่อไป ซึ่งการระบายจากนี้ จะต้องให้เป็นไปอย่างโปร่งใสกำหนดราคาขายตามเกรดและชนิดของข้าวอย่างแท้จริง

ส่วนการรองรับข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วง ต.ค.นี้ รัฐบาลควรเน้นการหาตลาดข้าวไว้ล่วงหน้า ทั้งรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และแบบอื่นๆ รวมถึงการนำจีทูจีกับเงินที่มีอยู่ 1 ล้านตัน ซึ่งการส่งมอบยังไม่มี ความคืบหน้านั้น ให้เร่งรับการนำข้าวจากโกดังรัฐ เพื่อส่งมอบไว้ก่อน และให้นำข้าวในตลาดไปส่งมอบ เพื่อสร้างดีมานด์ ที่จะทำให้ราคาข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น เบื้องต้นพบว่า สัญญาจีทูจีดังกล่าวปริมาณรวม 1 ล้านตัน กำหนดส่งมอบล็อตแรก 1 แสนตัน สิ้นสุด เม.ย.ที่ผ่านมาแล้วยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

"มาตรการที่จะดูแลสินค้าข้าวทั้งระยะสั้นและระยะยาว สมาคมได้มีการหารือกันก่อนได้ข้อสรุปนี้และถ้ามีโอกาสจะนำเสนอให้ คสช. เพื่อนำไปพิจารณา ซึ่งเชื่อว่าจะมีการนำแนวจากส่วนอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ทิศทางสินค้าข้าวจากนี้ไม่สะเปะสะปะเหมือนที่ผ่านมา หากผู้มีอำนาจเห็นด้วย เชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับขึ้นได้ถึงตันละ 8,000-9,000 บาทอย่างที่ชาวนาต้องการ" นายเจริญ กล่าว

ขณะที่ข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการให้ คสช. ใช้มาตรการแทรกแซงตลาดข้าว มองว่าหากมีความจำเป็นก็ทำได้ แต่ควรเป็นครั้งคราว ไม่ควรดำเนินการในระยะยาว เพราะข้าวที่แทรกแซง ต้องแบกภาระขาดทุน ต้องหาวิธีการให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุด

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมโรงสีเสนอให้ผู้มีอำนาจรัฐปลดล็อกข้อห้ามโรงสีซื้อข้าวข้ามเขต หลังไม่มีโครงการรับจำนำ เพื่อจะให้โรงสีสามารถเข้าไปแข่งขันซื้อข้าวในตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยกระดับราคาได้

ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง เชื่อว่าไทยอาจจะแซงอินเดียได้ เนื่องจากราคาข้าวไทยยังต่ำกว่าคู่แข่ง โดยราคาข้าวอินเดีย อยู่ที่ตันละ 420-430 ดอลลาร์ ส่วนราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ประมาณ ตันละ 400 ดอลลาร์ ประกอบกับเงินมีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น อินเดียอาจทบทวนนโยบายส่งออกข้าว และสภาพอากาศของโลก ยังมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทำให้ข้าวไทยมีแนวโน้มส่งออกได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่ไทยยังมีสต็อกมากถึงเกือบ 10 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวไทยอาจจะปรับขึ้นได้เพียง ตันละ 10-20 ดอลลาร์เท่านั้น

ขณะที่ กระทรวงเกษตรของสหรัฐ คาดการณ์ภาวะการค้าข้าวของโลกในปีนี้จะมียอดรวม 40.79 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 4.64 %เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่าไทยจะส่งออกเป็นอันดับที่สอง ที่ปริมาณ 9 ล้านตัน

ส่วนแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 คาดว่าจะเป็นอินเดีย ส่งออกได้ที่ปริมาณ 10 ล้านตัน ตามด้วยเวียดนาม 6.5 ล้านตัน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 9 ล้านตัน มูลค่า 4,750 ล้านดอลลาร์ หรือ 150,000 ล้านบาท ซึ่งเงินยังนำเข้ามาข้าวมากที่สุดในโลกที่ปริมาณ 3.2 ล้านตัน หรืออาจจะมากถึง 5 ล้านตัน เพราะยังมีข้าวผ่านแดนหลายล้านตันที่ไม่ได้ถูกบันทึกในรายการนำเข้าของจีน

สำหรับการส่งออกข้าวไทยช่วง 5 เดือนแรก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 พ.ค. 2557 ไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก ปริมาณ 3.93 ล้านตัน ตามด้วยอินเดีย 3.74 ล้านตัน และเวียดนาม 2.4 ล้านตัน ซึ่งการพยากรณ์ของสหรัฐ

สอดคล้องสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยที่ปรับคาดการณ์การส่งออกปีนี้ใหม่เป็น 9 ล้านตัน จากเดิม 7.5 ล้านตัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินที่อ่อนค่าลงอยู่ที่ 32.80 บาทต่อดอลลาร์ การที่อริยกกเลิกห้ามนำเข้าข้าวจากไทย การไม่มีระบบการแทรกแซงทำให้กลไกตลาดทำงานเต็มที่

ส่วนการส่งออกในปี 2558 นั้นคาดว่าไทยจะส่งออกข้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 อีกครั้งที่ปริมาณ 10 ล้านตัน อินเดีย 9 ล้านตัน และเวียดนาม 6.70 ล้านตัน โดยมีผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ จีน ไนจีเรียและฟิลิปปินส์ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารข้าวของภาครัฐด้วย ประกอบกับปัจจัยตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายของอินเดียที่เป็นคู่แข่งสำคัญ

ก่อนหน้านี้การส่งออกข้าวไทยหลังนโยบายรับจำนำของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในปี 2555 ไทยส่งออก 6.95 ล้านตัน ไปอยู่อันดับ 3 ก่อนมาส่งออก 6.72 ล้านตันในปี 2556 ตามหลังอินเดียและเวียดนามที่รั้งอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยที่ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการอุดหนุนเกษตรกร หรือชวามขณะนี้ คือ การเร่งทำบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เพื่อตรวจสอบสต็อกเข้าที่ชัดเจนว่าขณะนี้มีความจำเป็นจำนวนเท่าไร โดยเฉพาะการทำบัญชีระบายข้าวทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบรัฐต่อรัฐ หรือรัฐกับเอกชน

"ต้องทำบัญชีในแต่ละโกดังเลยว่า เข้ามาเท่าไร ออกไปเท่าไร และเหลือเท่าไร ในจำนวนนี้เป็นข้าวเก่าเท่าไร ข้าวใหม่เท่าไร หลังจากนั้นทำบัญชีตรวจสอบ โดยใช้มีโออาชีพในการเข้าตรวจสอบ ซึ่งคนตรวจสอบต้องเป็นหน่วยงานอิสระ" นายนิพนธ์ กล่าวและว่า หากสต็อกน้อยกว่าตลาดคาดหวัง เช่น สมมติว่าตลาดคาดว่าจะมีสต็อก 16-17 ล้านตัน แต่พอตรวจนับจริงอาจมีสูญหายหรือเสียหาย ทำให้เหลือแค่ 10 ล้านตัน ถ้าตลาดรับรู้ ราคาข้าวในตลาดโลกปรับขึ้นแน่นอน

ส่วนการอุดหนุนด้านราคา ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหน ถือเป็นเรื่องอันตราย แม้จะใช้วิธีประกันรายได้ขั้นต่ำ เพราะอาจจูงใจให้ผลิตเพิ่มขึ้น กลายเป็นปัญหาทางการเมืองได้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ดี โดยไม่เป็นการสร้างภาระทางการคลังที่มากเกินไป คือ การจัดระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบนี้นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังช่วยเหลือประชาชนคนจนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรด้วย

"เวลานี้เราต้องตั้งกองทุนน้ำมัน เพื่อพยุงราคาน้ำมัน เก็บภาษีคนใช้น้ำมันเบนซิน มาอุดหนุนคนใช้ดีเซลหรือแก๊ส ซึ่งมันบิดเบือนไปหมด ทำให้เราไม่หันมาใช้ระบบอุดหนุนง่ายๆ อย่างระบบสวัสดิการ โดยอุดหนุนทุกคนที่เป็นคนจน ซึ่งทำได้โดยการจดทะเบียนคนจน" นายนิพนธ์กล่าว

นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการอีกประเภท คือ การจัดตั้งกองทุนการออม เพราะในเวลานี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรืออย่างเกษตรกรเอง อายุเฉลี่ยก็สูงกว่า 50-55 ปี ดังนั้นจึงควรมีกองทุนประเภทชราภาพเพื่อเลี้ยงดูคนเหล่านี้

"เรามีกฎหมายของกองทุนเหล่านี้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐาน แต่ต้องไม่ใช้การให้อะไรที่มากมายเกินไป" นายนิพนธ์กล่าว

เขากล่าวด้วยว่า เรื่องนี้ทางทีดีอาร์ไอเคยจัดทำเสวนาในต่างจังหวัด และได้สอบถามคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบดังกล่าว โดยคนส่วนใหญ่บอกว่าแม้รัฐบาลจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเก็บแล้วไม่รั่วไหล นำไปใช้ในระบบสวัสดิการเหล่านี้ พวกเขาก็ยอมรับได้

[ที่มากรุงเทพมหานครออนไลน์](#)

ธ.ก.ส. ห่วงราคาข้าวร่วง 'โจทยใหญ่' ช่วยชาวนา

นายลักษณ์ วจนานวัช กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ ถือเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับชาวนาในระยะต่อไป และจะถือโจทยใหญ่สำหรับนโยบายในการ

ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากที่ได้นำมาแก้ปัญหาการจำหน่ายข้าวช้ำราคาแก่ชาวนา ในโครงการจำหน่ายข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2556/57 เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้เป็นการผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิต 2556/57 บางพื้นที่ที่มีผลผลิตออกมาแล้ว ปรากฏว่า ราคาข้าวตกต่ำมาก ยกตัวอย่าง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี ข้าวเปลือกความชื้นที่ 25% ราคาขาย 5.4-6 พันบาทต่อตัน ขณะที่ต้นทุนการปลูกข้าวอยู่ในระดับ 6-7 พันบาทต่อตัน ซึ่งชาวนาจะขายข้าวในราคาต่ำกว่าต้นทุน โดยประมาณการว่า ผลผลิตข้าวนาปรังจะอยู่ที่ 10 ล้านตันเศษ

สำหรับปัญหาของราคาข้าวที่ตกต่ำเกิดจากสาเหตุสำคัญ คือ ปริมาณข้าวที่ผลิตออกมามากช่วง 5 ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา กล่าวคือ มีผลผลิตข้าวเปลือกออกมา 55 ล้านตัน แปลงเป็นข้าวสารเหลือ 30 ล้านตัน ที่ผ่านมามีการระบายข้าวออกจากสต็อกไป 50% เป็นเงิน 2 แสนล้านบาท ขณะนี้เหลือข้าวในสต็อกของรัฐบาล 14-16 ล้านตัน เป็นผลกระทบต่อราคาข้าวนาปรังในขณะนี้มาก

“การระบายข้าวที่รวดเร็วช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมา มีผลต่อราคาข้าวนาปรังในขณะนี้มาก และยังมีผลกระทบจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอากาศร้อน ทำให้ข้าวที่สีออกมาเปราะและปน พอส่งไปโรงสี ก็กลายเป็นข้าวเกรดต่ำ” นายลักษณะ กล่าว

ในช่วงปลายปี จะมีผลผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลผลิต 2557/58 ออกมาอีก 1 รอบ ประเมินว่า จะมีผลผลิตออกมาอีก 28 ล้านตัน ในจำนวนนี้เกษตรกรจะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ และเก็บไว้สีเพื่อบริโภคเองรวม 8 ล้านตัน ทำให้มีผลผลิตเพื่อขายอยู่ 20 ล้านตัน จำนวนทั้งหมดนี้ ธ.ก.ส. ยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาข้าวที่อาจจะตกต่ำต่อเนื่องเช่นกัน

“ผลผลิตที่ออกมาเยอะ จะมีผลให้ราคาข้าวตกต่ำ ถือเป็นโจทย์ที่สำคัญต่อการกำหนดนโยบายในการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของคสช.”

นายลักษณะ เชื่อว่า คสช.จะมีนโยบายดูแลผู้ปลูกข้าว โดยรูปแบบการดูแล คงไม่ทำในลักษณะทำให้กลไกราคาข้าวบิดเบือน ไม่สร้างภาระหนี้ทางการคลังมากเกินไป และไม่ทำในลักษณะเป็นนโยบายประชานิยม

ทั้งนี้ กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับลดวงเงินในการส่งออก ธ.ก.ส.จากการระบายข้าวจากปกติที่เฉลี่ยเดือนละ 8 พันล้านบาท ถึง 1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน มาอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาทต่อเดือน สะท้อนว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ลดระดับจำนวนข้าวในการระบาย ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้ราคาข้าวกระเตื้องสูงขึ้นได้บ้าง

“เท่าที่ได้ลงพื้นที่หารือกับชาวนา พบว่า ชาวนาเริ่มปรับตัวรับกับราคาข้าวที่จะไม่สูงเหมือนกับราคา ที่ได้จากโครงการจำหน่ายข้าวของรัฐบาลชุดก่อน และกำลังปรับตัวสำหรับการผลิตข้าวไปสู่การผลิตข้าวคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่แท้จริง และปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการผลิตข้าวไทย โดยมีประเด็นที่ชาวนาเรียกร้องให้ช่วยเหลือ คือ เรื่องของค่าเช่านา ที่ได้ปรับสูงขึ้นมากจากปกติ 2-3 เท่าในช่วง 5 ฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา

นายลักษณะ กล่าวถึงข้อเสนอของธ.ก.ส.ต่อคสช.ว่า ได้เสนอให้คสช.เข้ามาช่วยพิจารณาใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.ขอให้อนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ยระยะเวลา 3 ปีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี 2554 เป็นวงเงิน 6,239 ล้านบาท 2.อนุมัติโครงการประกันภัยนาข้าว และ 3.อนุมัติให้นำเงินปันผลมาเปลี่ยนเป็นทุนเรือนหุ้นให้แก่ธ.ก.ส. ซึ่งยังเหลือเงินที่กระทรวงการคลังจะเพิ่มทุนให้แก่ธ.ก.ส.อีกจำนวน 7 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การดูแลราคาข้าวเปลือกหลังไม่มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อ แต่จะจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกใน 20 จังหวัด รวม 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าข้าวและโรงสีข้าวมาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง คาดว่า จะช่วยดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้นจากเดิมราคาข้าวเปลือกได้ตกต่ำลงมาอยู่ที่ราคาตันละ 6,000-7,000 บาท

ส่วนมาตรการระยะยาวอยู่ระหว่างหารือร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางออกที่ชัดเจนต่อไป

ด้าน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยผลการประมูลเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าววงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ที่ได้เปิดประมูลเมื่อวานนี้ (3 มิ.ย.) ว่า ธนาคารออมสินเป็นผู้ชนะการประมูลเต็มวงเงินในอัตราดอกเบี้ย 2.1792%

ทั้งนี้ มีสถาบันการเงินเข้าร่วมประมูลทั้งหมด 12 ราย รวมเป็นวงเงิน 1.45 แสนล้านบาท สูงเกือบ 3 เท่าของวงเงินที่เปิดประมูลทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นและมีความต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนา

ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสิน เสนอและชนะการประมูลนั้น ถือเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือนที่อยู่ในระดับ 2.2792% และต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุเดียวกันที่ 3 ปี ขณะที่สถาบันการเงินทุกรายก็เสนออัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกัน

"เท่าที่เคยประมูล Term Lone รุ่นอายุ 3 ปีมา ไม่เคยมีครั้งใดที่ดอกเบี้ยจะต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาล แสดงให้เห็นว่า สถาบันการเงินเชื่อมั่น และต้องการเข้าร่วมประมูลเพื่อช่วยเหลือชาวนา และรายงานผลการประมูลให้แก่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคสช. รับทราบเรียบร้อยแล้ว"

สบน. จะเริ่มเบิกเงินกู้งวดแรก 3 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 6 มิ.ย. นี้ และส่วนที่เหลือ 2 หมื่นล้านบาท จะเบิกในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ โดยเมื่อเบิกเงินดังกล่าวแล้ว สบн. จะดำเนินการโอนไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ ธ.ก.ส. นำไปจ่ายคืนหนี้แก่ชาวนา และในระหว่างที่รอเงินกู้ออกนี้ หาก ธ.ก.ส. เขาจ่ายเงินได้เร็ว เขาก็มีเงินในการสำรองจ่ายไปก่อน ไม่มีปัญหา

นางสาวจุฬารัตน์ กล่าวอีกว่า การประมูลเงินล็อตต่อไป 4 หมื่นล้านบาท สบн. มีแผนที่จะส่งหนังสือชี้ชวนแผนการประมูลเงินกู้ภายในสัปดาห์นี้ และคาดว่าจะมีการประมูลได้ในวันที่ 12 มิ.ย. นี้ โดยเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นลักษณะ Term Lone อายุใกล้เคียงกับเงินกู้ล็อตแรก มีเงื่อนไขเดียวกัน คือ สามารถชำระหนี้ก่อนกำหนดได้

การประมูลเงินกู้ 4 หมื่นล้านบาทดังกล่าว จะนำไปใช้คืนธ.ก.ส. ที่ได้นำสภาพคล่องไปสำรองจ่ายหนี้จำนำข้าวแก่ชาวนาในช่วงที่ผ่านมา โดยจะหารือกับธ.ก.ส. ว่า ต้องการเบิกทั้งหมดในรอบเดียว หรือต้องการเบิกครั้งละ 2 หมื่นล้านบาท

"คสช. อนุมัติให้เรากู้ได้ 9.243 หมื่นล้านบาท แต่ขณะนี้ เรามีแผนในจำนวน 9 หมื่นล้านบาทก่อน โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2.43 พันล้านบาทนั้น เราจะรอให้การเก็บเกี่ยวข้าวของภาคใต้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนก.ค. นี้" นางสาวจุฬารัตน์ กล่าว

คณะกรรมการรัฐบาลที่ผ่านมา อนุมัติวงเงินการกู้เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าวปี 2556/57 ในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท แต่ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินคืนจากการระบายข้าวไปบ้างแล้ว ทำให้เหลือวงเงินที่ต้องการกู้จริง จำนวน 9.243 หมื่นล้านบาท

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ตลาดข้าวไทยพึ่งอเมริกาพบ "หอมมะลิ" พลอม

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐเข้ามาว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Riviana Foods ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานของกรมการค้าต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายรับรอง "Thai Hom Mali Rice" กำหนดความบริสุทธิ์ของข้าวไม่น้อยกว่า 92% เข้ามาจำหน่ายในเครื่องหมายการค้า Carolina, Success, Mahatma ที่มลรัฐเท็กซัส

ล่าสุด บริษัทดังกล่าวได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ วอชิงตัน ดี.ซี. ถึงปัญหาการจำหน่ายข้าวหอมมะลิปลอมปน และยังมีกรมการปลอมเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิตรารวงข้าว โดยพบในแบรนด์ต่าง ๆ เช่น Golden Star, Goya, Sunfoods และ Oriental Trading ซึ่งเมื่อบริษัทนำข้าวหอมมะลิเหล่านี้ไปตรวจสอบพบว่าส่วนผสมเป็นข้าวชนิดอื่นที่มีราคา "ถูกกว่า" ข้าวหอมมะลิ เช่น ผสมข้าวหอมปทุมธานี แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือข้าวหอมมะลิปลอมปนเหล่านี้กลับได้รับเครื่องหมายรับรอง "Thai Hom Mali Rice" ของกรมการค้าต่างประเทศเช่นกัน และยังจำหน่ายในราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ (92%) แท้ของบริษัท

ไม่เพียงเท่านั้น บริษัท Riviana Foods ยังพบอีกด้วยว่า บริษัท Well Luck ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ เวียดนามเข้ามาจำหน่ายในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ภายใต้ในแบรนด์ Green Elephant ได้ปลอมตราสัญลักษณ์ของกรมการค้าต่างประเทศ โดยระบุไว้ที่บรรจุภัณฑ์ว่า "Hom Mali" หรือ "หอมมะลิ" ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ซึ่งมีการกระทำคล้ายคลึงกันกับบริษัท Winn Dixie ซูเปอร์มาร์เก็ตในรัฐฟลอริดา มีการนำเข้าข้าวเข้าไปจำหน่าย โดยระบุว่า "Thai Jusmin Rice"

แต่เมื่อนำตัวอย่างข้าว Thai Jusmin Rice ไปตรวจสอบกลับพบว่าไม่มีข้าวหอมมะลิของไทยอยู่เลย ซึ่งปัญหาเหล่านี้บริษัท Riviana Foods เชื่อว่าอาจจะทำให้ผู้บริโภคสหรัฐเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อตลาดสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทย คิดเป็นสัดส่วน 25.76% โดยในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปีนี้ ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังสหรัฐ คิดเป็นมูลค่า 3,963.03 ล้านบาท หรือลดลง 4.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา น.ส.เบญจวรรณ อุกฤษ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สคร.กรุงเทพฯ พร้อมด้วย Mr.Ting-Ting Kao ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท White & Case ซึ่งประเทศไทยได้ว่าจ้างไว้ ได้เข้าพบกับ Mr.De Zeeuw ประธานกรรมการและทีมผู้บริหาร บริษัท Riviana เสนอให้ฝ่ายไทยทำหนังสือถึงสำนักงานอาหารและยาสหรัฐ (US-FDA) ฟ้องร้องเรื่องการปิดฉลากที่ไม่เป็นจริง สำหรับข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานของกรมการค้าต่างประเทศ และให้ส่งหนังสือถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ เช่น Costco กับ Walmart แจ้งกรณีการตรวจพบสินค้าข้าวหอมมะลิแอบอ้างเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ แต่ไม่ได้ผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

"ทางบริษัท Riviana ได้ร้องเรียนปัญหาการปลอมปนและแอบอ้างเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยมาเกือบ 5 ปีแล้ว นับจากปี 2552 แต่ไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายไทย และบริษัทได้ประเมินว่าข้าวหอมมะลิที่วางขายในสหรัฐปัจจุบันที่มีเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ แต่ไม่ได้มาตรฐาน (92%) มีอยู่มากกว่า 50% หรือครึ่งหนึ่งของข้าวหอมมะลิที่วางจำหน่ายทั้งหมด ดังนั้น ฝ่ายไทยควรแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะเรื่องนี้เป็นที่รู้กันในหมู่ผู้นำเข้าทั่วไป หากยังปล่อยให้มีปัญหาการละเมิดเครื่องหมายรับรองต่อไป ก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย และสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อเครื่องหมายรับรองดังกล่าว แม้ว่าผู้บริโภคสหรัฐจะไม่ให้ความสำคัญกับตราสัญลักษณ์ แต่ให้ความสำคัญกับราคาขายเป็นหลัก" Mr.De Zeeuw กล่าว

และที่สำคัญ หากรัฐบาลไทยยังเพิกเฉยไม่ยอมแก้ไขปัญหาการปลอมปนและละเมิดเครื่องหมายรับรองต่อไป บริษัทก็พร้อมที่จะเลิกนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย (92%) และจะหันไปนำเข้าข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือข้าวจากเวียดนามที่มีขายต่ำกว่ามาขาย เพื่อความอยู่รอดของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท Riviana Foods เป็นบริษัทลูกของบริษัท Ebro ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นผู้นำจำหน่ายเส้นพาสต้าอันดับ 2 ของโลก มียอดขายข้าวปีละ 680.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ยอดขายพาสต้า 459.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลิตข้าวในแบรนด์ Minute, River Rice, Carolina, Success, Mahatma และ Blue Ribbon จากโรงสีข้าวของบริษัท และมีการนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทถือครองส่วนแบ่งตลาด 25% ของตลาดข้าวหอมมะลิในสหรัฐทั้งหมด 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้าน น.ส.เบญจวรรณ อุกฤษ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงเทพฯ กล่าวว่า สำนักงานได้ประสานกับบริษัท Riviana เพื่อขอตัวอย่างข้าวและดำเนินการสุ่มสำรวจตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิไทยจากผู้จำหน่ายหลายรายในเขตวอชิงตัน เวอร์จิเนีย และแมรีแลนด์ รวมทั้งได้จัดส่งตัวอย่างข้าวหอมมะลิและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่ามี 5 แบรินด์ที่มีการปลอมปนข้าวหอมมะลิและมีการประทับตรารับรองข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นตราที่กรมออกให้กับผู้นำเข้าที่ได้มาตรฐานข้าวหอมมะลิของไทย

"เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เนื่องจากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย อีกทั้ง 5 บริษัทที่มีการปลอมปนข้าว ก็ยังขายข้าวหอมมะลิไทยในราคาถูก เป็นการดัมพ์ราคาข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทย (มาตรฐาน 92%) แบบถูกต้องได้รับผลกระทบ ถูกแย่งตลาดไป ทาง สคร.ได้เชิญกรมการค้าต่างประเทศเดินทางไปสหรัฐ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการทางกฎหมายต่อไป" น.ส.เบญจวรรณกล่าว

ขณะที่ทางบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย White & Case ได้ให้ความเห็นว่าประเด็นนี้อาจทำให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐ (USPTO) พิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรข้าวหอมมะลิไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยต้องติดต่อกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้าข้าว เพื่อแจ้งปัญหาปลอมปนที่เกิดขึ้นรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสอบตักเตือนผู้ที่ใช้ข้าวเวียดนาม และผู้ที่ใช้เครื่องหมายรับรองละเมิด

ส่วนในระยะกลาง-ระยะยาว รัฐบาลไทยต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ปลอมปนและละเมิดดังกล่าว โดยอาศัยกฎหมายอาหารและยา (Food Drug and Cosmetic Act) ห้ามสินค้าที่ปิดฉลากไม่ถูกต้อง หรือปลอมปนผ่านแดน, กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาเท็จ (Lanham Act) ยื่นฟ้องต่อศาลในกรณีที่หีบห่อผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) โดยเจ้าของสิทธิสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานศุลกากรสหรัฐในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ละเมิด และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามผู้ละเมิดให้หยุดการดำเนินการตลอดจนการติดต่อกับรัฐบาลเวียดนาม เพื่อขอความร่วมมือการแอบอ้างใช้คำว่า Hom Mali บนผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม ส่วนในระยะยาว ไทยควรส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐ และปรับปรุงกฎระเบียบมาตรฐาน และบทลงโทษ ตลอดจนจัดทำสัญญาฉบับกับผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่ายในสหรัฐเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศด้วย

ด้าน น.ส.ปานจิตต์ พิศวง รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่วางจำหน่ายในสหรัฐเพื่อตรวจสอบ หากพบว่ามีปลอมปนจริง ก็จะต้องพิจารณาดำเนินคดีในฐานะที่กรมเป็นเจ้าของสิทธิเครื่องหมายรับรอง "Thai Hom Mali Rice"

ส่วน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด และนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะส่งออกในลักษณะข้าวหอมมะลิพรีเมียมบรรจุถุง ซึ่งทางลูกค้ายังให้ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการปลอมปนแน่นอน อย่างไรก็ตาม กรมจะต้องตรวจสอบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการละเมิดเครื่องหมาย "Thai Hom Mali Rice" ที่ไปจดคุ้มครองไว้ในสหรัฐหรือไม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ส่งออกข้าวไทยด้วยอีกทางหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดสหรัฐ 5 รายแรก ได้แก่ บริษัทสยามเกรนส์, บริษัทนครหลวงค้าข้าว, บริษัทอุทัยโปรดิวส์, บริษัทไทยลีการเกษตร และบริษัทเอลล์บา บางกอก

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

XX

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พ.ค. 2557 มีจำนวน 585,536 ตัน มูลค่า 248.651 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 9.7% และมูลค่าลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 648,359 ตัน มูลค่า 273.449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 พ.ค. 2557 มีจำนวน 2.336 ล้านตัน มูลค่า 1.013 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 16.2% และมูลค่าลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 2.787 ล้านตัน มูลค่า 1.211 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

ชนิดข้าวที่เวียดนามส่งออกในเดือน พ.ค. ประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 281,411 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 48% ของข้าวที่ส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ข้าวหอมส่งออกจำนวน 109,319 ตัน (สัดส่วนประมาณ 19%) ข้าวขาว 3-10% จำนวน 103,897 ตัน (สัดส่วนประมาณ 18%) ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวเหนียว เป็นต้น ทั้งนี้ตลาดหลักของเวียดนามยังคงเป็นตลาดเอเชีย โดยมีการส่งออกไปจำนวน 398,200 ตัน (สัดส่วนประมาณ 68%) ตามด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 87,292 ตัน (สัดส่วนประมาณ 15%) ตลาดอเมริกาจำนวน 78,223 ตัน ตลาดยุโรปจำนวน 14,536 ตัน เป็นต้น

ทางการรายงานว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer autumn rice crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยส่งผลให้เกิดโรคและแมลงศัตรูพืชลด

น้อยลง ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตดี ซึ่งในเขตนี้นี้มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 10.6 ล้านไร่ และคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 7-8 ล้านตัน โดยราคาข้าวเปลือกสดที่ออกสู่ตลาดในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 4,100-4,500 ดอลลาร์ต่อก.ก. (ประมาณ 193-212 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในเดือน พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณ 27,971 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออกจำนวน 28,350 ตัน โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 148,262 ตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 146,854 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2557 ที่ผ่านมาประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 55,830 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 53,178 ตัน ข้าวขาวคุณภาพดี (Premium White Rice : Ginger/Neang Khon) จำนวน 12,282 ตัน ข้าวหอม Senkraob/Neangsauy จำนวน 8,057.5 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 7,308.3 ตัน ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 9,052 ตัน เป็นต้น โดยในกลุ่มของข้าวหอม (Fragrant) นั้นมีจำนวนรวม 73,749.8 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 49.75% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ขณะที่กลุ่มข้าวขาวมีจำนวน 65,460 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 44.15% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และกลุ่มข้าวึ่งมีจำนวน 9,052 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ม.ค.-พ.ค. 2557 ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศสจำนวน 28,564 ตัน ไบรแลนด์จำนวน 28,008 ตัน เนเธอร์แลนด์ 15,695 ตัน มาเลเซีย 12,047 ตัน เบลเยียม 7,832 ตัน สาธารณรัฐชเวต 7,051 ตัน จีน 6,925 ตัน สเปน 6,314 ตัน สหราชอาณาจักร 5,263 และอิตาลี 3,836 ตัน เป็นต้น ส่วนประเทศไทยนั้นมีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 1,550 ตัน โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 51 ประเทศทั่วโลก

รัฐมนตรีกระทรวงน้ำและอุทกนิยมนิเวศวิทยาของกัมพูชาได้ออกมาเตือนชาวนาว่า การขาดแคลนน้ำฝนจะยังคงมีอยู่อย่างน้อยอีก 1 เดือนนับจากช่วงนี้จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม โดยพื้นที่กรุงพนมเปญ, กันดาล, กาบงสปีอ, ตาแก้ว, ไปรเวง, สวายเรียง, ตะบงคมม, กาบงจาม, โพธิสัต, พระตะบอง, ไพลิน, บันเตียเมียนเจย, เสียมเรียบและอุดรเมียนเจย จะต้องพบกับอากาศอุณหภูมิสูงถึง 37 องศาเซลเซียส และมีปริมาณ ฝนน้อย

นาย Ngen Chhay ผู้อำนวยการฝ่ายต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ข้าว กระทรวงการเกษตร (the Ministry of Agriculture) กล่าวว่า พยากรณ์อากาศของสัปดาห์แรกของฤดูฝน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พยากรณ์ว่าจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งในจังหวัดที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งแม้ว่าเขาจะกังวล แต่นาย Ngen กล่าวว่า สภาพการณ์ปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดผลลัพธ์การผลิตข้าวได้น้อยลง แต่นาย Khem Sophana ที่ปรึกษาโครงการจาก CEDAC ซึ่งเป็นองค์กรการเกษตรท้องถิ่น กล่าวว่า แม้จะมีคลองมากกว่า 2,000 คลองอยู่ทั่วประเทศ แต่มีเพียง 10% เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้จริง และชาวนาที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเหล่านั้นได้ก็จะได้รับความลำบากมากที่สุดจากช่วงขาดแคลนน้ำฝนที่มาถึงเร็วขึ้นในปี

ขณะที่ชาวนาในจังหวัด Battambang กล่าวว่า ชาวนาส่วนใหญ่ในชุมชนยังคงต้องพึ่งพาฝนตามธรรมชาติอยู่มาก แม้ว่าที่นาจะอยู่ใกล้แม่น้ำหลายสายก็ตาม ทั้งนี้ ฤดูกาลหลักในการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวของ ปกติจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงฤดูแล้งจะเกิดระหว่างเดือนพฤศจิกายนเมษายน

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ประกอบการข้าวกัมพูชาทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 70 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปการพัฒนาเพิ่มมูลค่าข้าวและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา ซึ่งพบว่าผู้ส่งออกต้องการให้ชาวนาผลิตเมล็ดข้าว ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ขณะที่ชาวนาก็ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพสูง

ทั้งนี้ นายฮัน หลัก ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าว Mekong Oryza Trade และผู้ประกอบการโรงสีได้กระตุ้นให้ชาวนาพิถีพิถันในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาปลูก ซึ่งปัจจุบันข้าวในสต็อก มีเพียง 30% เท่านั้นที่มี

คุณภาพ ที่เหลือไม่ตรงตามคุณภาพ ฝ่ายชาวนาได้โต้แย้งว่า ระบบโรงสีกราดราคาซื้อข้าวต่ำ ส่งผลกระทบต่อทั้งอุตสาหกรรมข้าว ทำให้ชาวนาไม่เกิดแรงจูงใจที่พัฒนาข้าวของตนเอง พร้อมเรียกร้องให้เจ้าของโรงสีเพิ่มราคาซื้อข้าว

ทางด้านตัวแทนภาครัฐ นาย Hean Vanhorn รองผู้อำนวยการกรมการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มผู้ปลูกข้าวควรร่วมมือกันเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อการเพาะปลูกในอนาคต ซึ่งรัฐบาลจะสามารถให้ความช่วยเหลือในการอบรมเทคนิคการปลูกข้าวให้กับชาวนา แต่รัฐบาลจะไม่รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสก พุฒิวิธ (Sok Puthyuth) ผู้บริหารบริษัท โซมา กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมาพันธ์ (president of the Cambodia Rice Federation) คนใหม่ และได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทและวิสัยทัศน์ของสมาพันธ์ข้าว สรุปได้ดังนี้

1. กัมพูชามีองค์กรข้าวหลักๆ อยู่ 3 แห่งซึ่งยังไม่มีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากมองภาพรวมทั้งหมด จะเห็นความท้าทายตั้งแต่การหว่านเมล็ดจนถึงการปลูกข้าว และจากข้าวเปลือกไปเป็นข้าวสาร การขนส่งและการส่งออก แต่ละองค์กรต่างรับผิดชอบหน้าที่ต่างกันในแต่ละส่วน ส่วนใหญ่แล้วผู้ส่งออกและเจ้าของโรงสีเป็นผู้ที่ส่งผลกระทบมากที่สุด แต่เพราะมีปัญหาขัดแย้งภายในของแต่ละองค์กร และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาด ทำให้เกิดการแย่งชิงตลาด นอกจากนี้ ปรัชญาการจัดการที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร ดังนั้น รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จึงเริ่มก่อตั้งสมาพันธ์ขึ้น
2. อีกบทบาทหนึ่งของสมาพันธ์ข้าวคือเป็นตัวแทนของชาวนาซึ่งเป็นรากฐานของกลุ่มผลิตข้าว โดยให้การสนับสนุนการปลูกข้าว เช่น การเงิน บัญชี หรือเทคนิคการปลูกข้าวที่ทันสมัย
3. สมาพันธ์ได้ร่วมหารือกับสถาบันการเงินเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการข้าวได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

พม่า

สมาคมโรงสีข้าวพม่า (Myanmar Rice Millers Association; MRMA) ได้ระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงโรงสีข้าวของพม่าให้ทันสมัยเพื่อให้พม่าสามารถเพิ่มการส่งออกข้าวขาว 5% ให้มากขึ้น เนื่องจากตลาดในแถบยุโรปและญี่ปุ่นมีความต้องการข้าวชนิดนี้มาก แต่ในปัจจุบันนี้โรงสีข้าวของพม่ามีศักยภาพในการสีข้าวไม่ดีพอที่จะผลิตข้าวคุณภาพสูง เพราะขาดทั้งเครื่องจักรในการขัดข้าว และแยกข้าว (rice polishers and colour-sorter machines) โดยในขณะนี้พม่ามีเครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่ไม่ถึง 10 เครื่อง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมแล้วประมาณ 100-400 ตันเท่านั้น และจากการที่ต้นทุนการผลิตข้าวขาว 5% ของพม่าที่สูงมาก จึงทำให้โรงสีส่วนใหญ่หยุดการผลิตข้าวชนิดนี้

ทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวพม่า ได้เรียกร้องให้ทางการพม่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องจักรสีข้าวที่ทันสมัย แต่ทางการพม่ากลับไม่ให้ความสนใจในข้อเรียกร้องดังกล่าว สมาคมโรงสียังระบุด้วยว่า ข้าวขาว 25% ที่พม่าผลิตได้ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดในแถบแอฟริกันนั้น มักจะขายได้ในราคาที่ต่ำเพราะข้าวชนิดดังกล่าวไม่ได้มีการขัดสีในขั้นตอนของการสีข้าว ซึ่งจากการที่ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงประกอบกับราคาหน่วยไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นจึงทำให้ผู้ประกอบการโรงสีรายกลางและรายเล็ก (small- and medium-sized millers) หลายรายได้หยุดการผลิตข้าว ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพม่ามีโรงสีข้าวทั่วไปประมาณ 2,000 โรงมีกำลังการผลิตประมาณ 15-100 ตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ทางการฟิลิปปินส์ เปิดเผยแผนการของโครงการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศฉบับใหม่ โดยตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้ไว้ที่ 19.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.4% จากจำนวน 18.44 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางทางการกำลังวางแผนที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวลูกผสมจากปัจจุบันที่มีประมาณ 453,518 ไร่ เป็น 1.7 ล้านไร่ โดยกระทรวงเกษตร (Department of Agricultural; DA) จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมในพื้นที่ประมาณ 450,000 ไร่ ส่วนที่เหลือจะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนผลิต โดยกระทรวงเกษตรจะให้การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้

ภายใต้โครงการนี้ รัฐบาลจะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมมากขึ้น โดยจะแจกจ่ายให้เกษตรกรที่จะเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งในปีการผลิต 2014/15 (พ.ย.-เม.ย.) และในฤดูการผลิตถัดไปจึงจะเริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร

ทางการได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 ไว้ที่จำนวน 20.089 ล้านตัน ส่วนในปี 2016 ตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 20.519 ล้านตัน ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการณ์ว่า ในปีการผลิต 2014/15 ฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 12.2 ล้านตันข้าวสาร มีการบริโภคประมาณ 13.2 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 1.8 ล้านตันข้าวสาร

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2557 มี 28.03 ล้านตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.306 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 28.41 ล้านตันในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทำให้รัฐบาลจัดหาข้าวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 14.2 ล้านตัน

ในส่วนของสต็อกพืชอาหาร (Total food grain stocks) นั้นมีจำนวน 71 ล้านตัน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสารมีจำนวน 41.586 ล้านตัน ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (MINISTRY OF TRADE) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน โดยเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2557 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2557

ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2557 ที่ผ่านมา กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ซึ่งจะต้องเป็นข้าวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือข้าวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) โดยอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 120,000 ตัน โดยซื้อข้าวอูรุกวัยจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f basis) และข้าวสหรัฐจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 717.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f basis)

ที่มา Oryza.com

ไนจีเรีย

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลไนจีเรียอยู่ระหว่างวางแผนพัฒนาพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสมที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านการผลิตข้าวภายในปี 2558 โดยรัฐมนตรีเกษตร ซึ่งเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีด้านการเกษตรแอฟริกา (African Agriculture Technology Foundation: AATF) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้ระบุกับสื่อดังกล่าวว่า

สถาบันฯ จะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลในการสนับสนุนการผลิตข้าวพันธุ์ผสม เพื่อเสริมสร้างธุรกิจการเกษตรข้าวพันธุ์ผสมอย่างยั่งยืนในแอฟริกาตะวันออก แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกาใต้

รัฐมนตรีเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันเทคโนโลยีด้านการเกษตรแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการสนับสนุนการยกระดับการเติบโต (Growth Enhancement Support: GES) ยังให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย โครงการดังกล่าวให้การสนับสนุนกระทรวงเกษตรในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ล้านราย

รัฐบาลไนจีเรียมีกำหนดที่จะห้ามการนำเข้าข้าวภายในปี 2558 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ยาก โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่า ปัจจุบัน ไนจีเรียนำเข้าข้าวปีละเกือบ 3 ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนำเข้า เนื่องจากไนจีเรียผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 2.7 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศที่มีสูงถึง 6 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

